



Tháng 2/2024

DDS đang tích cực chuẩn bị cho việc triển khai đầy đủ cải cách thuế suất theo mục 4519.10 của Bộ luật Phúc lợi và Thể chế (WIC).

Dự thảo ngân sách năm 2024 của Thống đốc đề xuất ngày triển khai đầy đủ sẽ là ngày được chọn ban đầu, tức là ngày 1 tháng 7 năm 2025, thay vì ngày 1 tháng 7 năm 2024, nếu có đủ nguồn lực. Dự thảo ngân sách này cũng bao gồm việc tiếp tục cấp vốn cho chương trình sáng kiến chất lượng không thuộc các mô hình thuế suất trong năm tài khóa 2024/25.

Theo luật hiện hành (Mục 4519.10 của WIC), DDS sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc triển khai đầy đủ cải cách thuế suất và thực hiện các thay đổi cần thiết để phục vụ tốt hơn những cá nhân đang nhận dịch vụ của trung tâm khu vực và gia đình của họ. Bao gồm cả việc chuẩn bị xin phê duyệt triển khai của liên bang, theo đó sẽ phải niêm yết đề xuất nội dung sửa đổi điều khoản Từ bỏ (Waiver) của HCBS 1915(c) trong thời gian lấy ý kiến công chúng trong 30 ngày. Nội dung sửa đổi này được cung cấp [trực tuyến](#) để đánh giá và góp ý.

Các thay đổi để triển khai cải cách thuế suất rất phức tạp và DDS cam kết sẽ luôn cập nhật thông tin trong suốt quá trình này. Mục đích của loạt bài Tiêu điểm Cải cách Thuế suất này là để cập nhật thông tin cho cộng đồng, giúp quý vị biết cần phải làm gì và cần chuẩn bị như thế nào.

BỐI CẢNH

Trong năm 2019, cơ quan Lập pháp đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về việc dịch vụ dành cho người khuyết tật phát triển được cung cấp và được trả thù lao như thế nào trên toàn tiểu bang. Việc đánh giá toàn diện này là đã xây dựng được các biện pháp cải cách thuế suất, giúp cho dịch vụ trở nên dễ tiếp cận và được cung cấp đồng bộ hơn giữa các khu vực khác nhau trong tiểu bang và được bù đắp một cách minh bạch và công bằng.

Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web của [DDS](#) tại đây.

Bao gồm:

- Mô hình Thuế suất
- Mã Dịch vụ Sử dụng trong Cải cách Thuế suất

BƯỚC TIẾP THEO

DDS đang xác định các nội dung thay đổi cần thiết để chuẩn hóa mã dịch vụ và mã tính phí cho từng loại dịch vụ. Đối với một số loại dịch vụ, DDS đang thuê các trung tâm khu vực, nhà cung cấp dịch vụ và đối tác trong cộng đồng để góp ý cho quy trình này.

Các nội dung thay đổi sẽ được từng bước thực hiện.

Do ý thức rằng bạn có thể sẽ cần phải thực hiện một số nội dung thay đổi ở các giai đoạn nên DDS đã xác định như sau:

- **CHƯƠNG TRÌNH BAN NGÀY:** Chưa cần sử dụng đến giá định nghĩa chuyển đổi sang tính phí theo giờ của mô hình thuế suất trước ít nhất một năm sau khi triển khai đầy đủ mô hình thuế suất. Các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang sử dụng thuế suất hàng ngày vẫn có thể tiếp tục sử dụng cho đến khi có thông báo mới.
- **CHƯƠNG TRÌNH BAN NGÀY CHÚ TRỌNG ĐẾN HÀNH VI:** Mặc dù mô hình thuế suất định nghĩa rằng dịch vụ chăm sóc trực tiếp sẽ do kỹ thuật viên hành vi đã đăng ký hành nghề (RBT) cung cấp, sau khi ghi nhận góp ý của cộng đồng, các yêu cầu khác sẽ được xây dựng để hỗ trợ cho các giá định nghĩa của mô hình thuế suất, chẳng hạn như kinh nghiệm và/hoặc đào tạo nhân viên.
- **CHƯƠNG TRÌNH BAN NGÀY CHÚ TRỌNG ĐẾN Y TẾ:** Mặc dù mô hình thuế suất định nghĩa rằng dịch vụ chăm sóc trực tiếp sẽ do trợ lý điều dưỡng được cấp chứng nhận hành nghề (CNA) cung cấp, sau khi ghi nhận góp ý của cộng đồng, các yêu cầu thay thế sẽ được xây dựng để hỗ trợ cho các giá định nghĩa của mô hình thuế suất, chẳng hạn như kinh nghiệm và/hoặc đào tạo nhân viên.

Thông tin sẽ được cung cấp cho từng loại dịch vụ.

Văn bản hướng dẫn và tài liệu sẽ được xây dựng để giúp nhà cung cấp dịch vụ hiểu những việc cần làm và đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật sẽ được tổ chức nếu cần.

DDS sẽ tiếp tục chia sẻ khi có thêm thông tin. Nếu email này được chuyển tiếp tới quý vị, quý vị có thể [đăng ký để được thêm vào danh sách gửi email của DDS tại đây](#).

HÃY THEO DÕI ĐỂ BIẾT

Hướng dẫn

Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

Training/Webinars

Technical Assistance

QUÝ VỊ CÓ CÂU HỎI?

CÁ NHÂN ĐANG NHẬN DỊCH VỤ VÀ GIA ĐÌNH

Vui lòng liên lạc với điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực của quý vị

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Vui lòng liên lạc với Bộ phận Dịch vụ Cộng đồng của trung tâm khu vực của quý vị

TRUNG TÂM KHU VỰC